



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศมูลนิธารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี เรื่องการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก นั้น

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีแนบท้ายรายชื่อประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ ตามประกาศมูลนิธารางวัลเจ้าฟ้ามหาวชิกรี ข้อ ๒ สามารถทักท้วงเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อทักท้วงนำเสนอประกอบการพิจารณาด้วย โดยยื่นหนังสือทักท้วงต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้ที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ

อนึ่ง หนังสือร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หนังสือทักท้วงที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ หนังสือทักท้วงที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่น หรือหนังสือทักท้วงที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาข้อทักท้วงนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี จังหวัดพิษณุโลก

บัญชีรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงานต้นสังกัด
๑.	นางวาสนา ชุมขำ	โรงเรียนบ้านท่าสะแก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
๒.	นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ	โรงเรียนนครไทย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์



(นายทวี เสริมภักดีกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก